

แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน (Performance Report System : PRS)

โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3

ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2567

โรงเรียนบ้านน้ำลาด เครือข่ายโรงเรียนนayangหลัก

ลำดับ ที่	เรื่อง	เกี่ยวข้องกับงานโรงเรียน (มากที่สุด)				
		วิชาการ	บริหารงาน บุคคล	บริหาร งบประมาณ	บริหาร ทั่วไป	นโยบาย
1.	กิจกรรมการเพาะเห็ดนางฟ้าจาก เงินกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันใน โรงเรียน				√	
2	การอบรมโครงการน้ำดื่มสะอาดใส ใสใจ สุขภาพ				√	
3	กิจกรรมวันเข้าพรรษาและวัน อาสาฬหบูชา				√	
4	ดำเนินการเทพื้นศาลาศูนย์การเรียนรู้ ศาสตร์พระราชา				√	
รวม					4	

ข้อมูลสารสนเทศ หลักฐาน ร่องรอยของการปฏิบัติทุกรายการ รายละเอียด ดังนี้

1. กิจกรรมการเพาะเห็ดนางฟ้าจากเงินกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2567 โรงเรียนบ้านน้ำลาด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 นำโดย นายสมหมาย สุขสำราญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำลาด ได้นำเห็ดนางฟ้ามาเพาะที่โรงเห็ดของโรงเรียน ที่ได้รับสนับสนุนงบประมาณจากเงินกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน และได้เก็บเกี่ยวผลผลิตครั้งแรก เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2567



2. การอบรมโครงการน้ำดื่มสะอาดใส ใสใจสุขภาพ

เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2567 โรงเรียนบ้านน้ำลาด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 นำโดย นายสมหมาย สุขสำราญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำลาด พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านน้ำลาด ได้ดำเนินการจัดทำโครงการ “น้ำดื่มสะอาดใส ใสใจสุขภาพ” โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลนายางลักษ์



3. กิจกรรมวันเข้าพรรษาและวันอาสาฬหบูชา

เมื่อวันศุกร์ ที่ 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2567 โรงเรียนบ้านน้ำลาด โดยนายสมหมาย สุขสำราญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำลาด พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนบ้านน้ำลาด ได้จัดกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ถวายเทียนพรรษา ณ วัดบ้านน้ำลาด และวัดป่าบ้านน้ำลาด เพื่อร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย ในฐานะพุทธศาสนิกชนที่ดี ส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ ประเพณี วัฒนธรรม และสืบทอดพระพุทธศาสนาต่อไป



4. ดำเนินการเทพื้นศาลาศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชา

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2567 โรงเรียนบ้านน้ำลาด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 นำโดย นายสมหมาย สุขสำราญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำลาด ได้เทพื้นศาลาศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชาโรงเรียนบ้านน้ำลาด

